

Xác định mức độ khuyết tật - nhiều điểm mới người khuyết tật cần biết

Ngày 2/1/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác định mức độ khuyết tật (MĐKT) do hội đồng xác định MĐKT thực hiện, thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/12/2012. Để hiểu rõ về Thông tư số 01, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phóng viên: Thưa ông, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01 xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong việc xác định dạng tật và MĐKT. Ông có thể cho biết những điểm mới và khác biệt so với Thông tư số 01 so với Thông tư liên tịch số 37?



Day nghề cho người khuyết tật tại xã Thụy Dũng (Thái Thụy).

Ông Bùi Văn Huân: Thông tư liên tịch số 37 ban hành ngày 28/12/2012 đã hỗ trợ rất nhiều cho người khuyết tật (NKT). Đến nay, qua 6 năm thực hiện có những bất cập nhất định trong việc xác định dạng tật và MĐKT do hội đồng xác định MĐKT cấp xã thực hiện. Vì vậy, ngày 2/1/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01 quy định về việc xác định MĐKT do hội đồng xác định MĐKT thực hiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019. Thông tư số 01 có những điểm thay đổi cơ bản so với Thông tư liên tịch số 37, cụ thể:

- Về phương pháp xác định dạng tật và MĐKT: bỏ quy định thẩm quyền của hội đồng xác định MĐKT cấp xã chỉ xác định dạng tật và MĐKT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 3 dạng: khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn, khuyết tật thần kinh tâm thần.

- Về trách nhiệm của thành viên hội đồng xác định MĐKT: bổ sung trách nhiệm của công chức cấp xã phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội phải tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục và thông tin của NKT được xác định MĐKT nếu người đó đang đi học, mới đại diện cơ sở giáo dục nói NKT học tập dự hợp xác định MĐKT (nếu cần thiết).

- Về thực hiện thủ tục cấp lại giấy xác nhận khuyết tật: quy định rõ những trường hợp có sự kiện làm thay đổi dạng tật và MĐKT; trẻ em dưới 6 tuổi được xác định MĐKT khi từ đủ 6 tuổi phải xác định lại MĐKT và cấp lại giấy xác nhận khuyết tật từ 5 trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi được xác định MĐKT đặc biệt nặng; miễn hoặc có chứng toàn thân hoặc liệt toàn thân; thiếu 2 tay; mù 2 mắt hoặc thiếu 2 mắt; liệt hoàn toàn 2 tay hoặc liệt nửa người; có kết luận của cơ sở y tế

cấp tỉnh trở lên mắc một hoặc nhiều loại bệnh: bệnh bại não, não úng thủy, tâm thần phân liệt.

- Phiếu xác định dạng tật và MĐKT:

+ Người đề nghị xác định dạng tật, MĐKT ngoài việc phải điền các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ... thì còn phải hoàn thiện thông tin về dạng tật và MĐKT.

+ Phiếu xác định dạng tật và MĐKT được nhập thành 1 mẫu phiếu chung, do công chức lao động - thương binh và xã hội điền phiếu trên cơ sở kết luận của hội đồng.

+ Một trong các dấu hiệu xác định dạng tật: có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên; bổ sung rối loạn phổ tự kỷ và các bệnh hiếm thuộc dạng khuyết tật khác.

+ Phiếu xác định MĐKT đối với trẻ em dưới 6 tuổi: quy định rõ dấu hiệu xác định MĐKT đặc biệt nặng, MĐKT nặng, còn lại là mức độ nhẹ; không được áp dụng bộ câu hỏi dựa trên các tiêu chí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân để đánh giá MĐKT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Phiếu xác định MĐKT đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên: quy định dấu hiệu xác định MĐKT đặc biệt nặng, MĐKT nặng. Trường hợp không thuộc các dấu hiệu đã quy định thì sử dụng bộ câu hỏi dựa trên các tiêu chí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân; tổng số điểm càng cao MĐKT càng nặng.

Phóng viên: Ông có thể cho biết những điểm cần



Người khuyết tật huyện Vũ Thư được tạo mọi điều kiện để làm việc.

luu ý khi thực hiện Thông tư số 01?

Ông Bùi Văn Huân: Trước tiên, chúng ta cần biết hội đồng xác định MĐKT thành lập theo quy định của Luật Người khuyết tật và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật về thành phần, số lượng... UBND cấp xã thường xuyên kiện toàn bộ sung khi hội đồng có thay đổi thành viên.

- Sử dụng đúng các phương pháp, mẫu phiếu xác định dạng tật và MĐKT theo quy định; xác lập và lưu trữ hồ sơ xác định MĐKT tại cấp xã.

- Xác lập biên bản kết luận của hội đồng; các

thành viên của hội đồng tham dự họp biểu quyết và cùng ký tên vào biên bản kết luận của hội đồng.

- Kết quả xác định MĐKT của hội đồng xác định MĐKT phải được niêm yết công khai trong thời gian 5 ngày làm việc tại trụ sở UBND cấp xã; nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của hội đồng thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, hội đồng xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.

- Thông tin do cơ sở giáo dục nơi NKT đang học cung cấp theo mẫu phiếu kèm theo Thông tư số 01 phải ghi theo thông tin trong học bạ của học sinh.

- Cấp đầy đủ giấy xác nhận khuyết tật cho NKT đủ điều kiện để làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đối với NKT.

- Thường xuyên rà soát, xác định lại MĐKT, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp: mất giấy xác nhận khuyết tật; thay đổi dạng hoặc MĐKT; NKT từ đủ 6 tuổi trở lên từ những trường hợp không phải xác định lại và cấp lại giấy xác nhận khuyết tật theo quy định.

Phóng viên: Để thực hiện hiệu quả Thông tư số 01, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Bùi Văn Huân: Để thực hiện hiệu quả Thông tư số 01, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-KGVX, theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về NKT nói chung, phương pháp xác định MĐKT theo Thông tư số 01 nói riêng; thực hiện rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội trong toàn tỉnh, bao gồm cả rà soát, xác định dạng tật và MĐKT đối với NKT. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham gia giám sát công tác xác định khuyết tật và hướng dẫn cơ quan có liên quan cấp cơ sở tham gia cùng hội đồng xác định MĐKT cấp xã thực hiện đúng quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho gần 1.000 cán bộ là thành viên chủ chốt của hội đồng xác định MĐKT gồm: chủ tịch UBND xã, cán bộ lao động - thương binh và xã hội và trạm trưởng trạm y tế. Qua tập huấn đã thảo luận và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 01 cũng như việc thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở.

Để kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 01 cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở kịp thời ban hành hướng dẫn rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh cũng như hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội và chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn hội đồng xác định MĐKT và hội đồng trợ giúp xã hội để bảo đảm thực hiện việc xác định MĐKT và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đúng quy định.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN CƯỜNG
(thực hiện)

Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn diện, sâu rộng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ông Phan Văn Duong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Phát huy vai trò trung tâm, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ huyện đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chủ động, hệ thống mặt trận thi đua yêu nước, cụ thể như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong quá trình thực hiện đã tổ chức được nhiều nội dung thiết thực như đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương theo hướng ước, quy ước của cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội...

Hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo thời gian qua tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Hướng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Ủy ban MTTQ các cấp đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc. 5 năm qua, MTTQ được 5 tỷ đồng, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà ổ dột nát cho 32 hộ nghèo, ở địa phương chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 745 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 103 hộ nghèo số tiền 1,39 tỷ đồng. Vào các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới đã phối hợp tổ chức tặng quà cho trên 27.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2018 còn 3,9%. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái ủng hộ trên 750

triệu đồng giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Các tổ chức thành viên đã tham gia tích cực trong việc vận động tập hợp và chăm lo lợi ích cho đoàn viên, hội viên thông qua các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua đa dạng và phong phú. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thu hút 85% phụ nữ tham gia tổ chức hội với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với cuộc vận động "Xây dựng 5 không, 3 sạch", vận động hội viên giúp nhau về vốn, ngày công để phát triển kinh tế trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm. Hội Nông dân huyện với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tập hợp được 70% nông dân vào tổ chức hội, kết nạp mới hàng nghìn hội viên thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương đề ra giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp...

THU THỦY



Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Tân (Kiến Xương) chăm sóc tuyến đường hoa.

Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ

Hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ năm học 2018 - 2019 do Huyện đoàn, Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy phối hợp tổ chức thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia. Những câu chuyện về Bác qua giọng kể truyền cảm, phân minh họa tự nhiên của các em đã giúp người nghe hiểu hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu thương Bác dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Kể chuyện về Bác, mỗi thí sinh đều say sưa thổi hồn vào câu chuyện với lòng biết ơn và sự tôn kính Bác Hồ kính yêu. Hàng trăm thiếu nhi và người xem đều cảm động, khâm phục trước tấm lòng bao la của Bác. Tất cả những câu chuyện kể đều mang đậm tính nhân văn về sự giản dị, tình yêu thương của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Mở đầu hội thi là câu chuyện tình yêu của Bác dành cho những khúc đàn ca do các em đến từ Liên

đội Trường THCS Thụy Liên kể. Câu chuyện rất xúc tích và giọng đọc, giọng hát ngọt ngào của các em đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh có mặt tại hội thi xúc động. Đặc biệt, tại hội thi còn có những mẫu chuyện nhỏ về cuộc đời, đạo đức, lối sống giản dị, về tình yêu của Bác dành cho người nghèo, cho trẻ mồ côi... được các thí sinh kể bằng cả trái tim với chất giọng mộc mạc, chân tình, hồn nhiên. Điển hình như câu chuyện "Bác không đến thăm mẹ con thím thì còn thăm ai" do các em

Trường THCS Thụy Sơn trình bày hay câu chuyện "Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng" do các em Trường THCS Thái Hưng trình bày. Hai câu chuyện này không những hút hồn người nghe qua chất giọng kể mà phân hoạt cảnh minh họa thể hiện cũng rất đời thường của Bác. Cô giáo Khúc Thị Hiền, Trường THCS Thái Hưng cho biết: Trước khi đến với hội thi, các thầy cô đã trao đổi để chọn câu chuyện phù hợp và tổ chức tập luyện cho các em. Cùng với việc lựa chọn thí

sinh có chất giọng tốt để kể chuyện, các thầy cô và liên đội của nhà trường còn chọn ra những hạt nhân xuất sắc, có khả năng múa, hát, diễn xuất để phục vụ cho câu chuyện kể. Trong đó, câu chuyện "Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng" đã được các em thể hiện rất tốt, được ban giám khảo đánh giá cao.

Nhiều giáo viên có mặt tại hội thi đánh giá đa số các thí sinh diễn xuất rất tốt, các đơn vị thể hiện đầy đủ nội dung mà ban tổ chức đưa ra, qua hội thi

này sẽ giúp đội viên, thiếu nhi trong huyện có ý thức và hành động đẹp trong cuộc sống đời thường. Em Trần Văn Hưng, lớp 5A Trường Tiểu học Thái Hưng cho biết: Đến với hội thi, em được biết thêm nhiều điều về Bác Hồ mà lâu nay chưa biết hết. Em sẽ cố gắng tập thật giỏi và thực hiện tốt hơn nữa 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thái Thụy cho biết: Hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ năm nay có 14 thí sinh thuộc 2 khối: tiểu học, THCS của các cụm trường trong huyện tham gia. Các thí sinh kể những câu chuyện về Bác Hồ đã được đăng trên sách, báo, tạp chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức như: sử dụng nhạc nền, hình ảnh, múa, hát,

đọc thơ, hoạt cảnh minh họa phù hợp với nội dung câu chuyện kể của mình. Ban tổ chức mong muốn mỗi câu chuyện nhỏ của các em sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc thật thiêng liêng về vị Cha

già kính yêu của dân tộc, từ đó mỗi người rút ra cho mình một bài học trong cuộc sống. Qua các phần thi kể chuyện, mỗi thí sinh không chỉ mang đến hội thi những câu chuyện kể mà còn liên hệ, rút ra những

bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những lời dạy thấm đẫm ân tình và chứa chan tình cảm yêu thương con người của Bác.

KUÂN PHƯƠNG



Phần trình bày câu chuyện "Bác không đến thăm mẹ con thím thì còn thăm ai" của học sinh Trường THCS Thụy Sơn (Thái Thụy).